

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 1/2557
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

ผู้เข้าประชุม

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช	อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร	ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร	รองอธิการบดี เพชรบุรี	รองประธานกรรมการ
3. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล	รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	รองประธานกรรมการ
4. ดร.ปิรัชฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์	เลขาธิการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	รองประธานกรรมการ
5. อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม	คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
6. อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด	คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
7. นายสอาด ศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	กรรมการและ เลขานุการ
8. นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วย เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อาจารย์ชนม์ ภูสุวรรณ	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
2. อาจารย์ ดร.กฤติยา เลิศชอุณหะเกียรติ	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
3. อาจารย์ ดร.ธนวัตี พรหมจันทร์	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
4. อาจารย์มธุรดา กีฬา	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
5. นางสาวอรชร โชติญาณวงษ์	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ลาประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	ติตราชการ
---	------------------------	-----------

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เนื่องจากท่านประธานติดภารกิจจึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่ประธานการประชุมในช่วงแรก เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา วาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่อง ประกาศที่ อพ.สธ. 25/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบประกาศ อพ.สธ.25/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร เป็นกรรมการ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ฝ่ายวิชาการ (ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงศ์ เจริญทรัพย์) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2559 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธาน (รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ) ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556-2563 และได้เพิ่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ด้วยแล้ว

วาระที่ 1.2 เรื่อง ประกาศที่ อพ.สธ.66/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบประกาศที่ อพ.สธ.66/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธาน รองอธิการบดี เพชรบุรี รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นรองประธาน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.3 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C-อพ.สธ.) ภาคกลางตอนล่าง

ประธานให้คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในฐานะประธานเครือข่าย C - อพ.สธ ภาคกลางตอนล่าง แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย C-อพ.สธ) ภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัตติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โดยมีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตกเข้าร่วมประชุม ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงศ์ เจริญทรัพย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อพ.สธ. ไม่ทราบกำหนดการประชุมของเครือข่ายจึงไม่ได้เข้าร่วม ซึ่งในทางปฏิบัติเครือข่ายจะต้องเชิญ อพ.สธ. เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับเครือข่ายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการดำเนินงานตามกิจกรรมของ อพ.สธ. มิฉะนั้น อาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานมอบหมายให้คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่างอีกครั้ง โดยขอให้ประสานงานและเชิญ อพ.สธ. เข้าร่วมประชุมด้วย

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2556 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 สรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ. และของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ

วาระที่ 3.1 เรื่อง สรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงศ์ เจริญทรัพย์

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงศ์ เจริญทรัพย์ บรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2559) สรุปประเด็นได้ ดังนี้

แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ.และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ ตามกรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้ามีกรอบการทำงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ฐานทรัพยากร 3 ฐาน ได้แก่ 1) ทรัพยากรกายภาพ 2) ทรัพยากรชีวภาพ 3) ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2556 มีโครงการของ อพ.สธ.ที่ดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ต.ค.2554-30 ก.ย.2559) จำนวน 135 โครงการและโครงการของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ จำนวน 1,367 โครงการ

ตั้งแต่ปี 2535-ปัจจุบัน มีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. จำนวน 130 หน่วยงาน (รวมศูนย์ศึกษาการพัฒนา จำนวน 6 แห่ง) หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม คือ กลุ่ม G1-G10 มหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ในกลุ่ม G5 (กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดำริ) สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีจำนวนประมาณ 2,000 แห่ง ในปีงบประมาณ 2556 มุ่งประชาสัมพันธ์ให้เทศบาลตำบลและอบต. ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอพ.สธ. โดยจัดทำโครงการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบล ปัจจุบันมีเทศบาลตำบลและอบต.ที่ร่วมสนองพระราชดำริ ประมาณ 100 แห่ง หรือ 2% ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด การทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ควรเป็นประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล/อบต.) ที่สนองพระราชดำริ โดยตรงกับ อพ.สธ. และเป็นโรงเรียนที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

อพ.สธ.มุ่งหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้างและนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ทรัพยากรนั้นให้ยั่งยืน ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายหรือได้ทำงานร่วมกับชุมชน อบต. โรงเรียน ก็สามารถเชิญชวนให้เข้าร่วมสนองพระราชดำริได้โดยตรง เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมทำงานสนองพระราชดำริ ทาง อพ.สธ. จะให้การฝึกอบรมโดยมีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. นอกเหนือจากงานที่อยู่ในกรอบแผนแม่บท ซึ่งใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน เช่น งบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานที่ไม่ใช้งบประมาณเพิ่มเติมก็สามารถนำมาสนองพระราชดำริได้เช่นกัน หรืองานจากแหล่งทุนอื่นๆ เช่น วช. สกว. อพท. ฯลฯ สามารถลงในกรอบแผนแม่บทได้ ถ้ามีแนวทางสอดคล้องกับกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ได้รับความเห็นชอบจากแหล่งทุน และมีการประชุม/เห็นชอบโดยคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ ส่วนหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเพื่อสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ต้องเป็นงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. และต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ของการของงบประมาณ ต้องเป็นลักษณะประหยัด เหมาะสม มีความชัดเจนทุกขั้นตอน และใช้เฉพาะโครงการสนองพระราชดำริเท่านั้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรมีเว็บไซต์ อพ.สธ. ของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของหน่วยงาน และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3.2 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 และ 2557 (ตั้งแต่เดือน ต.ค.56-ปัจจุบัน) ตามกรอบแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งคณะฯ ได้จัดทำโครงการวิจัย จำนวน 4 โครงการ และได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 3 โครงการในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกป้องพันธุกรรมพืช

1.ชื่อโครงการวิจัย : การศึกษาแนวทางการจัดทำแผนที่แนวปะการังความละเอียดสูงและปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการในแนวปะการังรอบเกาะขนาดเล็ก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มหาวิทยาลัยศิลปากร) จำนวน 150,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม

1.ชื่อโครงการวิจัย : ความหลากหลายของพรรณไม้ในเขื่อนแก่งกระจาน ได้รับอนุมัติงบประมาณกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มหาวิทยาลัยศิลปากร) จำนวน 150,000 บาท

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

1. ชื่อโครงการ สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านพันธุ์ การจัดการฟาร์ม รวมทั้งภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงแพะในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับอนุมัติงบประมาณกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 100,000 บาท

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรณีมหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไข/เพิ่มเติมและรายงานผลการดำเนินงานให้ อพ.สธ. ได้ในปีงบประมาณ 2557

วาระที่ 3.3 เรื่อง ผลการพิจารณางานวิจัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประธานแจ้งว่าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อดำเนินโครงการวิจัยตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่ห้า จำนวน 3 โครงการๆ ละ 100,000 บาท โดยมีเงื่อนไขให้โครงการวิจัยดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 โครงการ โดยท่านอธิการบดีได้เห็นชอบให้สนับสนุนงบประมาณโครงการละ 150,000 บาทตามที่คณะเสนอ คือ

1) ความหลากหลายของพรรณไม้ในเขื่อนแก่งกระจาน โดยอาจารย์สาวิกา กัลปพฤกษ์ หัวหน้าโครงการ

2) การศึกษาแนวทางการจัดทำแผนที่แนวปะการังความละเอียดสูงและปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อแนวปะการังรอบเกาะขนาดเล็ก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายสันติ บุญขวัญ หัวหน้าโครงการ

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งว่า หัวหน้าโครงการได้ส่งรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือนเรียบร้อยแล้ว โดย อ.ชนม์ ภูสุวรรณ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยศึกษาแนวทางการจัดทำแผนที่แนวปะการังความละเอียดสูงและปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อแนวปะการังรอบเกาะขนาดเล็ก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าของเกาะทะเล ทั้งในเรื่องที่พัก และทรัพยากรจำเป็นอื่น ๆ สำหรับการดำเนินงาน ในช่วงแรก ทำการศึกษาสภาพโดยทั่วไปของแนวปะการังรอบเกาะขนาดเล็ก สำรวจท้องน้ำ โดยกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง เก็บข้อมูลทางกายภาพบริเวณท้องน้ำ เก็บรวบรวมภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อจัดทำแผนที่ 3 มิติของแนวปะการัง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการดำเนินงานช่วงที่ 2 ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อแนวปะการังรอบเกาะขนาดเล็ก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คาดว่าจะดำเนินงานภาคสนามแล้วเสร็จอีก

ประมาณ 2 เดือน หลังจากนั้นจะสรุป วิเคราะห์ จัดทำรายงาน ส่วนโครงการความหลากหลายของพรรณไม้ในเขื่อนแก่ง
กระจาน คณะบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ แจ้งว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผน และจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี จึงจะ
แล้วเสร็จ ทั้งนี้ การเข้าไปดำเนินงานสำรวจทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่เขื่อนแก่งกระจาน คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้ทำหนังสือขอ
อนุญาตเข้าไปในพื้นที่ ส่งถึงกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมชลประทาน และได้รับความ
เห็นชอบจากเจ้าของพื้นที่อย่างเป็นทางการ โดยมีหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงศ์ เจริญทรัพย์ แจ้งว่า ถ้าหากอุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจาน เป็นพื้นที่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานใด เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ หรือ กรมชลประทาน ซึ่งทั้ง 3
หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยศิลปากรต้องทำหนังสือถึงกรมดังกล่าว โดยอธิการบดี
เป็นผู้ลงนาม เพื่อขออนุญาตอย่างเป็นทางการนำโครงการมาสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ถ้าหากเคยทำหนังสือขออนุญาต
ในระดับพื้นที่แล้ว ให้แนบเอกสารที่ได้รับการตอบรับในระดับพื้นที่แนบไปด้วย และขอให้ผู้วิจัยส่งสำเนาหนังสือขอ
อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ และหนังสือตอบรับให้เข้าใช้พื้นที่ ส่งให้ อพ.สธ. จำนวน 1 ชุด เพื่อป้องกันการดำเนินงานซ้ำซ้อน
ระหว่างหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และหน่วยงานที่เข้าใช้พื้นที่

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 เรื่อง แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2559) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2559) มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม ซึ่งคณะบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้เสนอขอเพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุในแผนแม่บท อพ.สธ.-มศก.
จำนวน 1 โครงการ คือ การขยายพันธุ์กล้วยหอมทองโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการผลิตต้นพันธุ์ปลอดโรค
งประมาณ 250,000 บาท

ประธานสอบถามว่าหากมีโครงการที่ประสงค์จะบรรจุไว้ในแผนแม่บทเพิ่มเติม สามารถปรับแผนแม่บทได้
หรือไม่ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงศ์ เจริญทรัพย์ เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยศิลปากรปรับเปลี่ยนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเชิญคณะวิชาอื่นๆเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งต้องขอพระราชทานพระราชนุญาตแต่งตั้ง หลังจากนั้น จึงแต่งตั้งคณะทำงานชุดเล็ก
ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งได้โดยไม่ต้องขอพระราชทานพระราชนุญาต เมื่อคณะทำงานได้ประชุมกำหนดกิจกรรม/
โครงการที่ร่วมสนองพระราชดำริแล้ว มหาวิทยาลัยจึงปรับแผนแม่บทและส่งให้ อพ.สธ. พิจารณาอีกครั้ง โดยขอให้
คณะกรรมการพิจารณาเฉพาะกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. โดย
พิจารณาจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจริงๆ เท่านั้น อาทิ กิจกรรมปกป้องพันธุกรรมพืช กรณีมหาวิทยาลัยไม่
มีพื้นที่ของตนเองที่เป็นป่าดั้งเดิม ก็ไม่ต้องดำเนินการตามกิจกรรมนี้ ให้ข้ามไปกิจกรรมที่ 2 ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย บริเวณ
รัศมี 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานอื่นๆ

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการดำเนินงานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่นๆ ไม่ว่าจะป็นกรมป่าไม้ กรม
อุทยานธรรมชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมชลประทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แม้ว่าหน่วยงานเหล่านี้จะร่วม
สนองพระราชดำริกับ อพ.สธ. แต่การดำเนินงานต่างๆก็ยังคงเป็นสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของพื้นที่อยู่ การที่มหาวิทยาลัยจะ
เข้าไปดำเนินงานสำรวจทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่เหล่านั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากเจ้าของ
พื้นที่อย่างเป็นทางการ และมีหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประธานแจ้งว่า จะจัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอที่ประชุมคณะบดี เพื่อรับทราบกิจกรรม/โครงการ และเชิญชวนให้
คณะบดีที่สนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานเพิ่มเติม

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 เรื่อง การสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายละเอียดประมาณการงบประมาณประจำปี 2558 ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานแจ้งว่าตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้แจ้งให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริให้ดำเนินการส่งแผนปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายละเอียดประมาณการงบประมาณ ประจำปี 2558 มายัง อพ.สธ. เพื่อพิจารณาโครงการที่อยู่ในกรอบแผนแม่บทนั้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดส่งรายละเอียดดังกล่าวมายัง อพ.สธ.เพื่อพิจารณาแล้วนั้น ทั้งนี้ จากการพิจารณาทาง อพ.สธ. เห็นว่าโครงการมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทและแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. แต่ยังไม่มีการบรรจุไว้ในแผนแม่บทที่ทำร่วมกับ อพ.สธ. ดังนั้นทาง อพ.สธ. จึงแจ้งว่าให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของสำนักงบประมาณหรือแหล่งทุนต่างๆ ว่าเห็นควรสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

ทั้งนี้ อธิการบดี แจ้งว่า คณะอาจารย์ควรผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เมื่อได้บทสรุปผลการวิจัยแล้วต้องขยายผลสู่ชุมชนว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง โดยขอให้ท่านรองอธิการบดี เพชรบุรี นำข้อมูลส่วนนี้ไปแจ้งต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทราบด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.2 เรื่อง การขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2559

ประธานแจ้งว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แจ้งให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. ที่ต้องการขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. ส่งแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และโครงการต่างๆ (โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการที่ครบถ้วนชัดเจน) มายัง อพ.สธ. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 เพื่อพิจารณาว่าสอดคล้องตามแผนแม่บท อพ.สธ. หรือไม่ ทั้งนี้ จะต้องผ่านการประชุม/เห็นชอบ โดยคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.-หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ หรือจากคณะทำงานอพ.สธ.-หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

ทั้งนี้ คณะสัตวศาสตร์ฯ เสนอโครงการวิจัย การขยายพันธุ์กล้วยหอมทองโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การผลิตต้นพันธุ์ปลอดโรค งบประมาณ 250,000 บาท เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมนำเสนอต่อ อพ.สธ. เพื่อทำหนังสือรับรองการสนับสนุนงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 ต่อไป

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มศก. โดยเชิญชวนให้คณาบดีทุกคณะเข้ามาเป็นคณะกรรมการ หลังจากนั้น จึงปรับปรุงแผนแม่บท อพ.สธ.-มศก.ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ในกรณีนี้ สิ่งที่ อพ.สธ. ต้องการให้มหาวิทยาลัยศิลปากรแก้ไขโดยเร่งด่วนคือ โครงการที่บรรจุในแผนแม่บท อพ.สธ. - มศก. ได้ดำเนินงานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง ซึ่งอันที่จริงต้องดำเนินงานนอกเหนือพื้นที่ดังกล่าว ยกเว้นได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากเจ้าของพื้นที่อย่างเป็นทางการ และมีหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

อธิการบดี แจ้งว่า ในกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระบุพื้นที่เป้าหมาย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยควรดำเนินงานร่วมกับโรงเรียน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในพื้นที่เป้าหมาย หรือชักชวนให้หน่วยงานเหล่านั้นร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยไม่ควรดำเนินงานนอกเขตพื้นที่เป้าหมาย ทั้งๆที่โรงเรียน หรือ ชุมชนโดยรอบ ยังต้องการความช่วยเหลือ

ที่ประชุมรับทราบ และให้ดำเนินการตามที่ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงศ์ เจริญทรัพย์ ให้ข้อเสนอแนะ โดยแจ้งให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารและเชิญชวนคณะวิชาที่สนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน และแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร, จัดประชุมปรับแผนแม่บท อพ.สธ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. โดยนำกิจกรรมของคณะต่างๆ มาบรรจุในแผนแม่บท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่มีงบประมาณรองรับอยู่แล้ว

วาระที่ 5.3 เรื่อง รายงานการเดินทางไปประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.ครั้งที่ 1/2557

ประธานให้คณะบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายงานการเดินทางไปประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ สำนักพระราชวัง พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.4 เรื่อง การปรับปรุงระบบการแปรรูปกล้วยของอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ

ประธานแจ้งว่า ตามที่สำนักพระราชวังได้เชิญนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาความชื้น ในผลิตภัณฑ์และปรับปรุงระบบการแปรรูปกล้วยของอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากรยินดีให้รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทน์ฉาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศราภรณ์ มหาโยธี ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจะประสานงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผู้ออกแบบก่อสร้างระบบการแปรรูปกล้วยและเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ อธิการบดี มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการทำหน้าที่สืบสอบถามไปยังรองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทน์ฉาย จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานดังกล่าวเสนอท่านอธิการบดี ต่อไป

วาระที่ 5.5 เรื่อง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงศ์ เจริญทรัพย์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการ และกิจกรรม/โครงการของ อพ.สธ. ดังนี้

1) การประชุมวิชาการและนิทรรศการ หัวข้อ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สินสิ่งตน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14-20 ธันวาคม 2558

2) การประชุมวิชาการและนิทรรศการ หัวข้อ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สระบุรี พ.ศ.2560

3) การประชุมวิชาการและนิทรรศการ หัวข้อ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานเสนอตัวจัดงาน พ.ศ.2562

4.) โครงการส่งเสริมการปลูกพรรณไม้สีม่วงเพื่อเตรียมฉลองในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558

5) โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์ ผู้จัดรายงานการประชุม
นายสอาด ศรีจันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม